



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๓๑๙ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการตรวจสอบคุณภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๗

.....

ด้วยงานส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินภาวะสุขภาพ ในการลดความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ให้มีแนวทางในการวางแผนการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยกำหนดการตรวจสอบคุณภาพ ในวันที่ ๓ - ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นางสาวลัดดา สุขกฤดี	รองผู้อำนวยการ	รองประธานกรรมการ
นางสาวณัฐกานต์ สุทธิจิตร	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาวไพลิน เปรมกมล	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายเกษม เมลือทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางนงพงา อีสอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

หน้าที่ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรค ให้การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

๒. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการดำเนินงาน

นางสาวลัดดา สุขกฤดี	รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นายเกษม เมลือทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นางนงพงา อีสอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชรวารี	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายพีระศิลป์ เอกฉิน	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น	ครู	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. วางแผนกำกับ ดำเนินการ สรุปผล ประสานงาน ดูแลและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. สนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่

นายธีระวัฒน์ เพ็ชรวารี	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นางสาวสุธิตา สุขสมรัมย์	ครู	กรรมการ
นางสาวบุญเรือง สังข์ศุข	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นายธรรมนุญ ระวังโน	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน เคชเสถียร	ครู	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. จัดโต๊ะหน้าชาวพร้อมเก้าอี้ สำหรับตั้งตรวจ จำนวน ๑๐ ชุด
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา

นายพีระศิลป์ เอกฉิน	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นางสาวอาทิตยา นาคกลิ่น	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นายอดิศร ขจรโชติพงศ์	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวพัชรี บัวอาจ	ครู	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. จัดอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ ระบบเสียงในการจัดดำเนินการ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษา
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ

นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นายวีรวัฒน์ ลงผิว	ครู	กรรมการ
นายพิทยา ขุนน้อย	ครู	กรรมการ
นางสโรชา ชันธวี	ครู	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. บันทึกภาพนิ่งและวีดิโอตลอดการจัดกิจกรรม
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นายเทอดศักดิ์ เปาลีวัฒน์	ครู	กรรมการ
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแก่นักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพตามคาบเรียนที่กำหนด
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน

นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นายเทอดศักดิ์ เปาลีวัฒน์	ครู	กรรมการ
นางวรรณวรงค์ ทนงสุทธิ์	ครู	กรรมการ

นางสาวสุจิตา สุขสมรัมย์	ครู	กรรมการ
นางสาวบุญเรือง สังข์สุข	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นายธรรมบุญ ระวังไฉ	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน เคชเสถียร	ครู	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกับอธิบายขั้นตอนในการเข้าตรวจสุขภาพ

๒. ประสานงานตรวจเช็ครายชื่อนักเรียน และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่

วันอังคาร ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คาบเรียนที่	ชั้น	ครูผู้ควบคุมดูแล
๑	ม. ๔/๑ - ม. ๔/๕	ครูสะอาด ทองสัมฤทธิ์, ครูปัทมา กรีถาวร, ครูฉัตรดาว ฉันทะ ครูจิตรดา อ่อนสกุล, ครูพรทิพย์ อุดร
๒	ม. ๔/๖ - ม. ๔/๙	ครูเกษม เมลิตทอง, ครูลักขณา ภาคโกศิ, ครูกันตภณ วาทะพุกกณะ, ครูสุจิตา สุขสมรัมย์
๓	ม. ๕/๑ - ม. ๕/๔	ครูพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์, ครูภาณุพันธ์ จันทร์หอม, ครูวิद्याพร อุ๋นมี, ครูพรณิ เกตุถาวร
๔	ม. ๕/๕ - ม. ๕/๘	ครูปราน์รณ กาญจนกร, ครูกิตติยาพร เจริญมั่นคง, ครูวิद्याพร อุ๋นมี, ครูทรงศันท์ อุดมฤทธิ์
๕	ม. ๖/๑ - ม. ๖/๔	ครูพรเพ็ญ พุ่มสะอาด, ครูจิตรีสมา สมงาม, ครูจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์, ครูเกียรติศักดิ์ กันนิดา
๖	ม. ๖/๕ - ม. ๖/๘	ครูชญาภา ลีวรรณ, ครูกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์, ครูปฏิพัทธ์ สุวรรณเบ็ญจางค์, ครูกัญญาณัฐ สมภาร
๗	ม. ๑/๑ - ม. ๑/๔	ครูชุลีกร วงศ์จีน, ครูภิรมย์พร ใจหนักแน่น, ครูเทอดศักดิ์ เปาลีวัฒน์, ครูธนารักษ์ ไกรสมโภชน์

วันพุธ ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คาบเรียนที่	ชั้น	ครูผู้ควบคุมดูแล
๑	ม. ๑/๕ - ม. ๑/๘	ครูภิรมย์พร ใจหนักแน่น, ครูณปภา ไต้เป็นสุข, ครูปริยาภัทร ดีสวัสดิ์, ครูปลื้ม ปรีชา
๒	ม. ๑/๙ - ม. ๑/๑๐ ม. ๒/๑ - ม. ๒/๒	ครูศักรินทร์ วงษ์แหยม, ครูกิตติกา โชคสัมฤทธิ์, ครูธนารักษ์ ไกรสมโภชน์, ครูมนตรี ลาภตระกูล
๓	ม. ๒/๓ - ม. ๒/๖	ครูภูวตล สำลี, ครูปฏิพัทธ์ สุวรรณเบ็ญจางค์, ครูวีพรรณ โชคสมบัติ, ครูภิรมย์พร ใจหนักแน่น
๔	ม. ๒/๗ - ม. ๒/๑๐	ครูชิตชนก ชัยฤกษ์, ครูณพล สูงกลาง, ครูญาณภรณ์ จันทร์หอม, ครูปฏิพัทธ์ สุวรรณเบ็ญจางค์
๕	ม. ๒/๑๑ ม. ๓/๑ - ม. ๓/๓	ครูสรวงสุดา ทองแห่ง, ครูวรรณวรงค์ ทนงสุทธิ, ครูปราน์รณ กาญจนกร, ครูจุฑาทิพ ดีละม้าย
๖	ม. ๓/๔ - ม. ๓/๗	ครูภิรมย์พร ใจหนักแน่น, ครูกัญญาณัฐสมภาร ครูวรรณวรงค์ ทนงสุทธิ, ครูสุจิตา สุขสมรัมย์

คาบเรียนที่	ชั้น	ครูผู้ควบคุมดูแล
๗	ม. ๓/๘ - ม. ๓/๑๑	ครูภิรมย์พร ใจหนักแน่น, ครูกัญญาณัฐสมภาร ครูวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ, ครูสุธิตา สุขสมรัมย์

หน้าที่ ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพในแต่ละคาบเรียน

๒. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”